



บทที่ 403
พันธกิจแรกในปี 2020

ข้าแต่พระเป็นเจ้า เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (5 มกราคม 2020) ซึ่งเป็นวันอาทิตย์แรกของปี ลูกได้รับพระพรอีกแล้ว ลูกได้รับเชิญให้ไปพูดแบ่งปันในหัวข้อ “คริสตชนทุกคนเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้” แก่สมาชิกของคริสตจักรหนึ่งฟังในตอนเช้าและในตอนบ่ายในหัวข้อที่น่าเป็นไปไม่ได้ คือหัวข้อ “Three Popes and i” เพราะเป็นคริสตจักรของพี่น้องคริสเตียน!

หัวข้อแรก ลูกเคยไปพูดแบ่งปันให้ซิสเตอร์คนหนึ่งฟังเมื่อกลางปี 2019 ที่ผ่านมาแล้ว แต่ในครั้งนั้น ลูกใช้หนังสือเล่ม **สมณลิขิตเตือนใจ จงชื่นชมยินดีเถิด *Gaudete et Exsultate*** ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสไปพูดอ้างอิงได้เลยว่า ข้อความนี้อยู่หน้าใด บรรทัดที่เท่าไรของหนังสือเล่มนี้ แต่ในครั้งนี้ ผู้ฟังไม่ใช่เป็นคาทอลิก แต่เป็นพี่น้องโปรเตสแตนต์ ลูกจึงต้องไปค้นอ่านในพระคัมภีร์ว่า ข้อความของพระสันตะปาปาฟรังซิสส่วนไหนตรงกับพระวาจาบทใด เพื่อจะได้ใช้อ้างอิงในการสื่อให้พี่น้องคริสเตียนเข้าใจได้ ปรากฏว่าสมาชิกฟังกันด้วยความตั้งใจและสนใจ และต่อมา **ผู้ปกครอง** ของคริสตจักรนี้ได้สรุปบทแบ่งปันของลูกในเรื่องผู้ศักดิ์สิทธิ์ว่า

คริสตชนทุกคนเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ เพราะพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์มาบนโลกนี้ต้องการให้เราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนองค์พระผู้สร้าง ความศักดิ์สิทธิ์ได้มาจากการดำรงชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้า การทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และด้วยความรักอย่างจริงใจ และสำคัญที่สุด การกล้าประกาศข่าวดีของพระเจ้าด้วยการดำรงชีวิตให้คนเห็นพระคริสต์ในตัวเรา ตามพระพรที่พระเจ้าประทานแก่เรา

เราไม่สามารถเจริญชีวิตในความศักดิ์สิทธิ์โดยปราศจากการอุทิศตนเองด้วยความพยายามอย่างดีที่สุด ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ ความศักดิ์สิทธิ์คือ ความกล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ดีงาม อุทิศตนของการประกาศข่าวดีคือ การขาดความร้อร่น ความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากอุปนิสัยของการเปิดใจกว้างต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วยการอธิษฐานภาวนา ไม่น่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นกับใครได้โดยปราศจากการอธิษฐานภาวนา เราต้องมีเวลาส่วนตัวกับพระเจ้า อยู่ตามลำพังเงียบๆ ระหว่างเรากับพระองค์ เพื่อทรงฟังสิ่งที่พระองค์จะทรงสื่อกับเราได้ การอธิษฐานภาวนาเป็นการแสดงออกของหัวใจที่วางใจในพระเจ้า และรู้ว่าตัวเองไม่สามารถทำอะไรได้เลย หากไม่มีพระองค์

ชีวิตคริสตชนคือ ชีวิตที่ต้องต่อสู้อยู่เสมอ เราจำเป็นต้องมีพลังกำลังที่เข้มแข็งและกล้าหาญ ทั้งกายและจิตวิญญาณ ซึ่งเราทูลขอจากพระเจ้าได้

หากผู้ใดคิดว่าตนเองเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เมื่อใด คือผู้นั้นไม่ใช่เลย ☺ และสรุปเป็นประโยคง่ายๆ ว่า ผู้ศักดิ์สิทธิ์คือ ผู้ที่รักและรับใช้ด้วยใจจริง

และในช่วงบ่าย เป็นการแบ่งปันที่ลูกเห็นว่าเป็นศาสนสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมทีเดียว ตอนแรกศิษยาภิบาลของคริสตจักรนั้นได้ขอให้ลูกไปพูดให้สมาชิกฟังพร้อมภาพของลูกที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอย่างใกล้ชิดในเดือนพ.ย. 2019 ที่ผ่านมา ลูกเลยตัดสินใจนำภาพของลูกที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้านักบุญสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่สอง และสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่สิบหก อีกสององค์ก่อนหน้านี้ไปด้วย



และใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในตอนบ่ายเล่าแบ่งปันให้พี่น้องทั้งคริสตจักรฟังถึงวิถีชีวิตของทางคาทอลิกเราเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระสันตะปาปากับคาทอลิกทั่วโลก เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งนักบุญ ฯลฯ

ปรากฏว่าสมาชิกของคริสตจักรนั้นฟังด้วยความสนใจเพราะเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยทราบมาก่อนเลย

ลูกจบการแบ่งปันด้วยความสุขใจและความอิมใจ ที่ในวันอาทิตย์แรกของปีใหม่ 2020 นี้ ลูกได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในดินแดนข้ามห้วยและยังได้นำความรู้เล็กๆ น้อยๆ ในทางปฏิบัติของพวกเราคาทอลิกไปแบ่งปันให้พี่น้องคริสเตียนฟัง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความรัก ความเข้าใจระหว่างทั้งสองฝ่ายได้เป็นอย่างดี

ลูกรู้สึกได้เลยว่า พระองค์ทรงยิ้มและพอพระทัยในบรรยากาศแห่งความรักระหว่างลูกๆ ของพระองค์

ลูกจึงมีความสุขใจมากเลย พระเจ้าข้า

“จงชื่นชมยินดีเถิด” มัทธิว 5:12

“เราคือ พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ จงดำเนินชีวิตตามความประสงค์ของเรา

และเป็นคนดีพร้อมเถิด” ปฐม 12:1

“พระเจ้าทรงเลือกสรรเราในพระคริสต์เจ้าแล้ว ตั้งแต่ก่อนการเนรมิตสร้างโลก เพื่อให้เราศักดิ์สิทธิ์

และปราศจากมลทิน เฉพาะพระพักตร์พระองค์ด้วยความรัก” เอเฟซัส 1:4

“พระพรพิเศษมีหลายประการ แต่มีพระจิตเจ้าพระองค์เดียวมีหน้าที่หลายอย่างต่างกัน

แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียว ผู้ทรงกระทำทุกอย่างในทุกคน พระจิตเจ้าทรงแสดงพระองค์ในแต่ละคน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม พระจิตเจ้าประทานถ้อยคำที่ปรึกษาแก่คนหนึ่ง พระจิตเจ้าพระองค์เดียวกันประทานถ้อยคำ

ที่รอบรู้แก่อีกคนหนึ่ง พระจิตเจ้าพระองค์เดียวกันประทานความเชื่อแก่อีกคนหนึ่ง

พระจิตเจ้าพระองค์เดียวกันประทานพระพรบำบัดรักษาโรค ประทานอำนาจทำอัศจรรย์ให้อีกคนหนึ่ง

ประทานให้อีกคนหนึ่งประกาศพระวาจา ให้อีกคนหนึ่งรู้จักจำแนกจิตต่าง ๆ

ให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจ และให้อีกคนหนึ่งตีความอธิบายความหมายของภาษานั้นได้

พระพรพิเศษทั้งหมดเป็นผลงานจากพระจิตเจ้าพระองค์เดียว

ผู้ทรงแจกจ่ายพระพรต่าง ๆ ให้แต่ละคนตามที่พอพระทัย” 1 โครินธ์ 12:4-11

“ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์

และปฏิบัติตนเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์” 1 เปโตร 1:16, เลวินิตี 11:44

“ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน

แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” มัทธิว 6:33

อาแมน

ลูกขอพร: อดคิดหนังสือ

www.moving-themountain.com

